



ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ
เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของประเทศ โดย
ถูกบรรจุ ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ทั้งนี้ สำนักงานศาลยุติธรรมตระหนักและเล็งเห็นถึง
ความสำคัญดังกล่าว โดยนโยบายของประธานศาลฎีกาในการอำนวยความสะดวกยุติธรรมและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
มุ่งเน้นการพิจารณาพิพากษาคดีภายใต้หลักนิติธรรมให้เป็นไปอย่างเปิดเผย ถูกต้องตามกฎหมาย มีมาตรฐานชัดเจน เสริมสร้าง
บทบาทของศาลยุติธรรมในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และพัฒนาบุคลากร
โดยเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกในการอำนวยความสะดวกยุติธรรมและส่งเสริมการเป็นแบบอย่างที่ดี ซึ่งสำนักงาน
ศาลยุติธรรมได้นำนโยบายของประธานศาลฎีกามาเป็นแนวทางในการบริหารงานของศาลยุติธรรมเพื่อเสริมสร้างการอำนวยความสะดวก
ยุติธรรมให้มีมาตรฐานระดับสากลและให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยง่าย จึงขอประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของ
สำนักงานศาลยุติธรรมต่อข้าราชการศาลยุติธรรม เจ้าหน้าที่ และต่อสาธารณชน เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม
ปฏิบัติราชการโดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ และดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีมาตรฐานชัดเจนและอยู่ภายใต้
หลักนิติธรรมเพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกันและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้กำหนดเจตจำนงในการบริหารงานของศาลเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ ดังนี้

๑. ด้านความโปร่งใส การกำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และระยะเวลาในกระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้างอย่างชัดเจน
รวมถึงเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเพื่อแก้ไขปัญหาและ
ปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ

๒. ด้านความพร้อมรับผิด สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดระบบความพร้อมรับผิด และพร้อมที่จะถูกตรวจสอบ
และรับผิดชอบในสิ่งที่ได้ดำเนินการ

๓. ด้านความปลอดภัยจากการทุจริต ไม่ยอมรับการทุจริตทุกประเภท ไม่เพิกเฉยและพร้อมที่จะดำเนินการ
เพื่อยับยั้งการทุจริต

๔. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ยกย่องระบบงานธุรการศาลยุติธรรมให้มีมาตรฐาน สากล ให้บริการ
ประชาชนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจการใดๆ อันเล็งเห็นได้ว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อน

๕. ด้านคุณธรรมในการทำงานในหน่วยงานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการอำนวยความสะดวก
ยุติธรรม รวมทั้งส่งเสริมการเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำรงตนของบุคลากรในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ

๖. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน ส่งเสริมและพัฒนาการสื่อสารโดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้
เพื่อให้ประชาชนและบุคลากรในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องได้โดยเปิดเผย
รวดเร็ว และถูกต้อง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสิริเชษฐ์ สิริเชษฐ์โกศล)

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ